

## Lời Chúa Là Nền Tảng Cho Sự Phục Hưng



**Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này:** *Thi thiên 119:50, 74; Thi thiên 116; Hê-bơ-rơ 4:12; 11:3; Giăng 5:39; Hê-bơ-rơ 4:1, 2; Công vụ 20:27-32.*

**Câu Gốc:** “Xin hãy bình vực duyên cố tôi, và chuộc tôi; cũng hãy khiến tôi được sống tùy theo lời Chúa” (Thi thiên 119:154).

**N**ghiên cứu kinh thánh cách kỹ lưỡng đã dẫn đến các phong trào phục hưng trong quá khứ. Chúng ta tin rằng sự phục hưng sẽ lại xảy ra cùng một cách đó trong ngày cuối cùng. Đức Thánh Linh sẽ cảm động lòng các tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm là những người khám phá ra lẽ thật của Kinh Thánh. Và họ sẽ cương quyết rao giảng lẽ thật này cho thế giới.

Các Cơ Đốc nhân này được ơn phước, sức mạnh và hy vọng trong Lời Chúa. Họ đã hiểu tình yêu và nét đẹp đẽ của Đấng Christ trong Lời Ngài. Vì thế, Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng công việc trung thành của họ bằng sự tuôn đổ Thánh Linh Ngài. Và cả thế giới sẽ được chiếu sáng với sự vinh hiển của sứ điệp ba thiên sứ. Đức Thánh Linh sẽ được tuôn đổ không giới hạn. Và phúc âm sẽ được rao truyền khắp nơi trên thế giới. Sau đó Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại (Ma-thi-ơ 24:14).

Trong bài học tuần này, chúng ta sẽ học về Kinh Thánh có thể khơi lại ngọn lửa phục hưng thế nào. Chúng ta sẽ học Lời Đức Chúa Trời có thể đem lại sự thay đổi trong đời sống thế nào nếu chúng ta đầu phục Chúa trong đức tin và vâng theo những lẽ thật và các nguyên tắc của Kinh Thánh.

## Phục Hưng Qua Lời Chúa

**Theo** tìm những câu Kinh Thánh dưới đây. Trên hàng thứ nhất, viết lời cầu xin. Trên hàng thứ hai, viết nguyên nhân hay lý do khiến Đa-vít cầu xin như vậy.

Thi thiên 119:25 (Cầu xin) \_\_\_\_\_

(Nguyên nhân) \_\_\_\_\_

Thi thiên 119:107 (Cầu xin) \_\_\_\_\_

(Nguyên nhân) \_\_\_\_\_

Thi thiên 119:153, 154 (Cầu xin) \_\_\_\_\_

(Nguyên nhân) \_\_\_\_\_

Trong Thi thiên, Đa-vít nói về những ơn phước của Lời Chúa trong đời sống thiêng liêng của mình. Xin đọc Thi thiên 119:50, 74, 116, 130, 160, 169, 170. Sau đó, lựa một chữ trong mỗi câu giải nghĩa đúng nhất những ơn phước mà tác giả đã khám phá được trong Lời Đức Chúa Trời.

Đa-vít tìm được sự can đảm và sức mạnh trong Lời Đức Chúa Trời. Ông tìm được niềm hy vọng và sự khôn ngoan trong Lời Ngài. Lời Chúa đem lại sự sáng cho trí óc tối tăm của Đa-vít (Thi thiên 119:130). Lời Chúa nuôi dưỡng tấm lòng đang đói và thỏa mãn linh hồn đang khát của ông (Thi thiên 119:81). Khi Sau-lơ dự tính giết ông, Đa-vít nắm chặt lời hứa của Đức Chúa Trời là Ngài sẽ giải cứu ông (Thi thiên 34:4). Cảm thấy mình đầy tội lỗi sau khi phạm tội với Bát-sê-ba, Đa-vít nắm chặt lời hứa tha thứ của Chúa (Thi thiên 32:1, 2). Bối rối về tương lai, Đa-vít nắm chặt lời Đức Chúa Trời hứa sẽ hướng dẫn ông (Thi thiên 32:8). Và, Đa-vít vui mừng nói, “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại” (Thi thiên 119:50). Đa-vít bày tỏ cho chúng ta ở đây rằng nền tảng của sự phục hưng là tìm được đời sống mới trong Lời Đức Chúa Trời.

**Làm thế nào bạn học để nhận được niềm hy vọng, sức mạnh, lời hứa, và sự sáng từ Lời Đức Chúa Trời? Bạn có thể có được kinh nghiệm sâu xa hơn thế nào với Chúa khi bạn học nhiều hơn về Ngài trong Kinh Thánh?**

\_\_\_\_\_

## Quyền Năng Sáng Tạo Trong Lời Chúa

**Hãy** đọc Hê-bơ-rơ 4:12. Câu này nói rằng Lời Đức Chúa Trời là “lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi” đâm sâu vào lòng chúng ta. Lời Đức Chúa Trời là lời sống thế nào? Điều đó có nghĩa là gì?

---

**Bằng cách nào** Lời Đức Chúa Trời khác hơn lời khuyên khôn ngoan của bất cứ thầy giáo, mục sư, hay cố vấn của loài người? Những câu sau đây nói gì về quyền lực của Lời Đức Chúa Trời? Thi thiên 33:6, 9; Hê-bơ-rơ 11:3; 2 Ti-mô-thê 3:16, 17.

---

Lời cố vấn của loài người có giá trị. Tất cả chúng ta đều được giúp bởi những lời khuyên của những người khác. Vấn đề là lời khuyên của loài người không có sức mạnh đủ để thay đổi như Lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa là lời sống và có quyền lực thay đổi. Lời Nói Đức Chúa Trời có quyền lực khi tạo thế thì cũng có quyền lực trong Lời Viết của Ngài (Kinh Thánh). Khi chúng ta chấp nhận những mạng lệnh và lời hứa bởi đức tin, chúng ta nhận được quyền phép của Đức Thánh Linh để làm những điều Đấng Christ truyền cho chúng ta.

“Năng lực sáng tạo đã đem sự sống lại cho thế giới ở trong Lời Đức Chúa Trời. Lời này ban quyền lực. Lời đó tạo nên sự sống. Mỗi mạng lệnh là một lời hứa mà một người chấp nhận và đem vào linh hồn mình. Mỗi mạng lệnh đem theo sự sống của Đức Chúa Trời. Lời Chúa thay đổi bản chất và tái tạo linh hồn theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Education*, tr. 126.

Đọc Lời Chúa cách hời hợt không dẫn đến sự phục hưng thiêng liêng. Nghiên cứu Kinh Thánh để bạn có thể chứng minh lý lẽ của mình hay vạch tội lỗi của người khác đem lại rất ít lợi ích cho đời sống thiêng liêng của bạn. Sự thay đổi xảy ra khi chúng ta đọc Lời Chúa với lời cầu nguyện và xin Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền lực để được giống Đức Chúa Giê-su. Sự thay đổi thật xảy ra khi chúng ta cầu xin Chúa tái tạo chúng ta theo hình ảnh Ngài. Sự thay đổi xảy ra khi những lời dạy dỗ của Đức Chúa Giê-su trong Kinh Thánh trở nên một phần của đời sống chúng ta. Và sự thay đổi xảy ra khi chúng ta sống “nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).

**Quyền lực của Lời Đức Chúa Trời đã thay đổi đời bạn thế nào? Trong những phương diện nào của đời sống bạn thấy cần nhiều sự thay đổi hơn?**

---

## Đức Chúa Giê-su và Kinh Thánh

**Lời** của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời hành động giống nhau thế nào? Xin đọc **Giăng 5:39; 16:14, 15.**

---

Lời của Đức Chúa Trời làm chứng về Đức Chúa Giê-su. Đức Thánh Linh cũng làm chứng về Đức Chúa Giê-su. Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta để có một kinh nghiệm sâu xa hơn với Đức Chúa Giê-su qua Lời của Ngài. Mục đích của Đức Thánh Linh trong sự phục hưng không phải là bày tỏ Ngài qua những dấu lạ. Mục đích của Ngài là đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Giê-su qua Lời của Ngài. Tiếp nhận Đức Thánh Linh không phải để được quyền lực làm những phép lạ lớn. Nhưng nhìn nhận quyền phép của Đức Chúa Trời thay đổi đời sống chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sự phục hưng và cải cách.

Lời Đức Chúa Trời đặt nền tảng cho tất cả sự phục hưng thật. Kinh nghiệm của chúng ta đến từ sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời. Sự ca tụng và thờ phượng của chúng ta đến từ tâm trí đầy dẫy Lời Chúa. Một đời sống thay đổi là lời chứng vĩ đại nhất của sự phục hưng thật.

Những lời ca tụng với cảm giác tích cực có thể đến với sự phục hưng, nhưng không bao giờ là nền tảng cho sự phục hưng. Bất cứ “sự phục hưng” nào chỉ đến từ cảm xúc hay kinh nghiệm sẽ không bao giờ đủ sâu xa. Cảm xúc có thể đánh lừa người ta để nghĩ rằng họ thiêng liêng và thánh thiện hơn họ thật sự như vậy. Khi sự phục hưng có rễ sâu trong Lời Chúa, thì kinh nghiệm đó sẽ tồn tại lâu dài. Đây là một kinh nghiệm đem lại sự khác biệt trong đời sống chúng ta và trong đời sống những người chung quanh chúng ta.

Bạn có nhớ câu chuyện Đức Chúa Giê-su đi với hai môn đồ trên đường về làng Em-ma-út chẳng (Lu-ca 24:13-37)? Câu chuyện này cho thấy Kinh Thánh góp phần để bắt đầu sự phục hưng thật. Các môn đồ này đang đầy sự bối rối. Vì thế, chậm rãi nhưng rõ ràng, Đức Chúa Giê-su “cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh” (Lu-ca 24:27). Ngài nhắc họ về những lời tiên tri trong Cựu Ước về Đấng Mê-si. Đức Chúa Giê-su có thể làm một phép lạ để chứng minh về mình. Hay Ngài có thể cho họ thấy vết sẹo trên bàn tay Ngài. Nhưng Ngài không làm vậy. *Thay vào đó, Ngài cho họ một bài học về Kinh Thánh.*

Hãy coi hai môn đồ phản ứng thế nào khi họ tự hỏi về việc đã xảy ra ngày hôm đó. “Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” (Lu-ca 24:32). Thật là một thí dụ tuyệt vời về sự phục hưng thật!

**Tại sao chúng ta không thể tin ở cảm xúc của mình được? Cảm xúc của chúng ta có thể lừa gạt mình thế nào? Cảm xúc có phần nào trong cuộc đời bước đi với Chúa của chúng ta? Chúng không có phần nào?**

---

## Sự Phục Hưng, Đức Tin và Lời Chúa

Nói về thời gian trước khi Ngài trở lại, Đức Chúa Giê-su phán, “Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18:8). Thật rõ ràng, không mấy người sẽ có đức tin trong ngày cuối cùng.

Chúng ta giải nghĩa thế nào đức tin của Kinh Thánh? Có phải đức tin là tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta muốn? Có phải đức tin tùy thuộc vào điều chúng ta ước ao? Có phải đức tin là cầu xin Đức Chúa Trời những điều mình muốn và tin rằng chúng ta sẽ nhận được nếu tin chắc như vậy? Chúng ta nên biết các câu trả lời cho những câu hỏi đó, đúng không?

Đức tin thật thì luôn luôn tập trung vào ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức tin không dựa vào những gì chúng ta mong ước, nhưng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Có đức tin nghĩa là tin vào những lời hứa của Ngài và hành động trên Lời của Ngài. Đức tin của chúng ta sẽ lớn lên khi chúng ta nghe Lời Đức Chúa Trời và làm theo (Rô-ma 10:17; Gia-cơ 2:17, 18). Mở trí chúng ta để học Lời Chúa xây dựng đức tin mình. Và đức tin là làm theo những điều Chúa phán – ngay cả khi chúng ta không thích. Điều này chuẩn bị chúng ta để nhận lãnh đầy đủ quyền phép của Đức Thánh Linh.

**Theo** Hê-bơ-rơ 4:1, 2, tại sao một số người không thấy ích lợi gì khi đọc Kinh Thánh?

---

Kinh nghiệm thiêng liêng của chúng ta được phục hưng khi bởi đức tin chúng ta chấp nhận và tin Lời Đức Chúa Trời. Khi đọc Kinh Thánh cách vội vã hay bị bắt buộc thì có ít ích lợi. Chúng ta được thay đổi khi suy nghĩ sâu xa về những điều chúng ta đọc. Chúng ta thay đổi khi chúng ta để những sự dạy dỗ của Kinh Thánh ảnh hưởng tư tưởng và đời sống mình.

**Hãy** so sánh đức tin của thầy đội La mã với đức tin của người bại ở Bết-sai-đa, và đức tin của các môn đồ trong trận bão trên Biển Ga-li-lê (Ma-thi-ơ 8:8-10; Giăng 5:6-9; Ma-thi-ơ 14:29-33). Chúng ta có thể học được gì từ mỗi câu chuyện này?

---

Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người chúng ta một lượng đức tin. Đó là một trong những món quà của thiên đàng (Rô-ma 12:3). Nhưng đức tin đó không lớn lên chỉ do đọc hay nghe Lời Đức Chúa Trời. Đức tin đến khi chúng ta chấp nhận những lời hứa của Ngài như cho chính mình. Đức tin đến khi chúng ta tin rằng Kinh Thánh có ý nghĩa cho mỗi người chúng ta. Chúng ta phải dùng đức tin mà Ngài đã đặt trong lòng chúng ta. Lúc đó, đức tin có thể lớn lên.

## Lời Chúa: Canh Giữ và Bảo Vệ Sự Phục Hưng

Đức Thánh Linh hành động cách quyền phép qua sự giảng dạy của sứ đồ Phao-lô. Ông là người thiết lập hội thánh Cơ Đốc ở Ê-phê-sô. Thành phố có khoảng 250,000 người và được coi như một thị trường của A-sia. Đó là một khu thương mại lớn. Khi các tàu bè đem hàng hóa tới từ khắp nơi ở A-sia, người ta đổ xô đến Ê-phê-sô để mua các hàng lụa tốt, những châu báu hiếm quý, các thứ gia vị thơm ngon, các loại phẩm dệt tay, những bức tranh và hình tượng đất tiền, và các món thực phẩm ưa thích. Ê-phê-sô cũng là trung tâm thờ nữ thần Diana, và là địa điểm tương lai cho Thư viện Celsus danh tiếng, với số lượng 12,000 quyển sách. Thành phố có rạp hát lớn và tuyệt vời, có chỗ ngồi cho 15,000 người. Rạp hát được dùng để hòa nhạc và diễn kịch. Tuy nhiên, sự vô luân về tình dục thì cũng rất thông thường. Vì thế, Ê-phê-sô không phải là một nơi tốt cho Cơ Đốc giáo bắt đầu, lớn lên và thành công.

**Hãy** đọc Công vụ 20:27-32. Điều quan tâm của Phao-lô về các tín đồ ở Ê-phê-sô là gì? Ông có lời khuyên nào cho các thuộc viên hội thánh? Phao-lô hy vọng Kinh Thánh sẽ làm gì cho họ?

---

---

---

Hãy đọc 1 Phi-e-rơ 1:22, 23; Gia-cơ 1:21, 22; và 1 Giăng 2:14. Hãy nói tại sao các sự dạy dỗ của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cho thấy Kinh Thánh quan trọng thế nào cho mỗi Cơ Đốc nhân. Hãy coi sự dạy dỗ của các môn đồ về ảnh hưởng của Kinh Thánh trên đời sống thiêng liêng của chúng ta. Tất cả các câu trên đây cho thấy thế nào sự quan trọng của Kinh Thánh đối với Cơ Đốc nhân trong sự phục hưng thiêng liêng?

---

---

---

---

---

# Thứ Sáu

\*19 Tháng 7

## Nghiên Cứu Bổ Túc:

“Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó” (Ê-sai 8:20). Dân sự Đức Chúa Trời được dạy phải học Kinh Thánh để bảo vệ họ chống lại các giáo sư giả và các thần tối tăm. Sa-tan dùng tất cả mọi mưu mô để ngăn cản người ta biết Kinh Thánh nhiều, vì Kinh Thánh phơi bày các mưu mô của nó. Vì thế, trong mỗi buổi phục hưng, Sa-tan làm việc siêng năng. Bây giờ, Sa-tan làm việc chăm chỉ nhất để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng chống lại Đấng Christ và các môn đồ của Ngài. Chẳng bao lâu mưu mô vĩ đại cuối cùng sẽ được bày tỏ cho chúng ta. Kế hoạch lại Đấng Christ sẽ làm công việc “diệu kỳ” của nó trước mắt chúng ta. Những công việc giả dối này sẽ giống như thật đến nỗi không thể phân biệt được chúng là thật hay giả trừ khi so với Kinh Thánh. Mỗi bài giảng và mỗi phép lạ phải được thử nghiệm bằng lời chứng của Kinh Thánh.

“Những người cố gắng vâng theo tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời sẽ có nhiều kẻ thù. Họ chỉ có thể nương dựa vào Chúa. Để có thể sống trong thời kỳ khó khăn, họ phải hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời như được bày tỏ trong Kinh Thánh. Họ chỉ có thể tôn vinh Chúa khi họ hiểu đúng về bản tính, về chính phủ, và mục đích của Ngài và vâng theo ý muốn Ngài. Chỉ có những người để trong trí mình đầy những lẽ thật của Kinh Thánh mới đứng vững được trong cuộc chiến vĩ đại giữa Đấng Christ và Sa-tan.” – Ellen G. White, *The Great Controversy*, tr. 593, 594.

## Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Hãy đọc kỹ lời của Ellen G. White trong ngày thứ Sáu phần Nghiên Cứu Bổ túc. Bà nói gì về Lời Chúa quan trọng thế nào trong ngày cuối cùng? Hãy suy nghĩ kỹ bà muốn nói gì khi viết, “Những công việc giả dối này sẽ giống như thật đến nỗi không thể phân biệt được chúng là thật hay giả trừ khi so với Kinh Thánh.” Điều này nói gì với chúng ta về việc phải thận trọng khi phán đoán lẽ thật nếu chỉ dựa vào những kinh nghiệm hay cảm xúc cá nhân?
- 2 Gia-cơ 1:22 nói chúng ta “hãy làm theo lời,” nghĩa là gì? Tại sao điều đó rất quan trọng đối với chúng ta nếu chúng ta muốn có sự phục hưng thật thiêng liêng trong đời sống mình? Tại sao đọc về đức tin, dạy về đức tin, và nói về đức tin thì rất dễ hơn là sống vì đức tin? Trong tuần này hãy suy nghĩ: Bạn “làm theo lời” được bao nhiêu?